



คลังข้อมูลน้ำและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ



ศูนย์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจังหวัด

ยโสธร

บุรีรัมย์

Farmers Council

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ข้อมูลเวลา 10.30 น

สภาพอากาศทั่วไป

ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง **เฝ้าระวัง** ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศ ในช่วงวันที่ 11-15 มิ.ย. โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญ (ม.รทท.)

ประเทศไทยเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นจากฝนที่ตกกระจายตัวขึ้นและตกต่อเนื่อง โดยภาคเหนือโดยส่วนใหญ่ยังคงมีระดับน้ำน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีระดับน้ำปานกลางถึงน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้ำปานกลางถึงน้อย ภาคกลางมีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมาก ส่วนภาคใต้มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้น

สถานี	ตำบล	อำเภอ	ระดับน้ำ (ม.รทท.)	ระดับตลิ่ง	%ความจุลน้ำ	สถานการณ์	เวลา
มหาชนะชัย	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	115.44	121.98	46.89	น้ำปกติ	10.00
เมืองยโสธร	เดิด	เมืองยโสธร	121.36	128.00	17.00	น้ำน้อย	10.10
ป่าดิว	เชียงเพ็ง	ป่าดิว	96.32	102.73	1.79	น้ำน้อยวิกฤติ	09.50

ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดยโสธรสูงสุด (24 ชั่วโมงย้อนหลัง)

สถานีอบต.สวาท	ต.สวาท	อ.เลิงนกทา	ปริมาณฝนตก	1 มม.	ฝนตกเล็กน้อย
สถานีลำเซบาย	ต.สวาท	อ.เลิงนกทา	ปริมาณฝนตก	1 มม.	ฝนตกเล็กน้อย

คาดการณ์ฝนและสภาพอากาศ



ช่วงวันที่ 12-14 มิ.ย. 62 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด **แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์**

ช่วงวันที่ 15-18 มิ.ย. 62 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงและพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง จากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลังลงทำให้ฝนลดลงในช่วงวันที่ 16 มิ.ย.

สมมูลน้ำนอกเขตชลประทานจังหวัดยโสธร

- ในจังหวัดยโสธรมีหลายพื้นที่ ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยกว่าความ

ต้องการใช้น้ำ >50%

คำแนะนำสำหรับเกษตรกร

- ระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเหมาะแก่การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่และพืชผัก เช่น โรคใบขาวในอ้อย โรคราน้ำค้างในข้าวโพด และโรคเน่าดำในพืชตระกูลกะหล่ำ เกษตรกรควรดูแลแปลงปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ให้อับชื้นเพื่อป้องกันสัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัดในสัตว์ปีกและสุกร รวมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และไม่ควรรีให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคนำ
- สำหรับชาวนาที่หว่านข้าวในขณะนี้ ไม่ควรหว่านแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้การระบายอากาศในแปลงปลูกไม่มีความชื้นสะสมมาก เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคไหม้ ซึ่งมีกระบาดในช่วงที่อากาศ มีความชื้นสูง

